



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางปรารณา วันดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) และฉุกเฉิน	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๒.	นางสมพร ปิ่นกอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๓.	นางนราพร ลาน้ำเที่ยง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๔.	นางอุไรรัตน์ เหง้าแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากผู้ใดจะหักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้หักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
 พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลรัฐประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	ประเภท	สัดส่วนของผลงาน
๑	นางปรารถนา วันดี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๓๓๖๕๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลรัฐประเทศ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	๓๓๖๕๓	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันร่วมกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรที่สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน				
๒	นางสมพร ปิ่นทอง	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๓๓๖๑๗	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๓๓๖๑๗	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะกำเริบเฉียบพลันร่วมกับปอดอักเสบ				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	พัฒนาระบบนิเทศการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง				
๓	นางนราพร ลานน้ำเที่ยง	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๓๓๖๕๗	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๔๖๙๖๗	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีการแตกของท้องนำไขร่วมกับภาวะช็อก				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	พัฒนาระบบการเฝ้าระวังผลดีเสียแยก				
๔	นางอุไรรัตน์ เหง้าแก้ว	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๓๓๖๗๑	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๓๓๖๗๑	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
		ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ทรงอกร่วมกับกระดูกซี่โครงหัก มีลมและเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอด				
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	พัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ				

วันที่ ๗/๑๑/๖๒